



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>



อจ.มหาวิทยาลัยร้อง เงินเดือนต่ำกว่าครูประถม

หลังจากเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 กลุ่มตัวแทนข้าราชการอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เดินทางเข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ร่วมสนับสนุนการเรียกร้องขอให้ปรับเงินเดือนของข้าราชการอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้เท่ากับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

นายสุรศักดิ์ อมรรตน์ศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการประเมินและการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) ในฐานะตัวแทนข้าราชการอาจารย์ บอกว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ปรับเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งไป 8% เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 รวมทั้งปรับอีก 5% ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนถึง 13%

การปรับขึ้นเงินพิเศษดังกล่าวไม่รวมบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปด้วย ทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนน้อยกว่าครูสังกัด สพฐ. อย่างเห็นได้ชัด ความเหลื่อมล้ำเช่นนี้ ทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยขาดขวัญกำลังใจ

ก่อนหน้านี้คณะตัวแทนข้าราชการอาจารย์เหล่านี้จะร้องเรียน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธันวาคม 2555 มีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ.การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้เสนอ ทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติมจากเงินเดือนที่ได้รับ

เมื่อนำส่วนเพิ่มนี้มาคำนวณด้วย รวมแล้วได้มากกว่าเท่า หรือน้อยกว่าครูในโรงเรียนต่างๆ นำเปรียบเทียบกับครู

รายละเอียดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และประเภทของตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามร่างกฎ ก.พ.อ.ฉบับดังกล่าวเป็นอย่างไร จะทยอยนำเสนอเป็นวันๆต่อไป

